



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเมืองพัทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศเมืองพัทยา ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๒๗ อัตรา ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อที่แจ้งในเอกสารแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ศาลาว่าการเมืองพัทยา หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเมืองพัทยา

๒. เมืองพัทยาจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยรับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ซึ่งมีอายุบัญชีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ณ เมืองพัทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.๑

๓. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในเมืองพัทยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงจะสามารถโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้

๔. การคัดเลือกครั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม เมืองพัทยาจะถือว่าขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

เอกสารแนบท้ายประกาศเมืองพัทยา  
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเมืองพัทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์			
๑	๖๗๐๒๐๐๑	นางสาวนภัสนันท์ บุญเสก	
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ			
๑	๖๗๐๕๐๐๑	นางสาวณัฐริการ์ คำชูราษฎร์	